
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดันราธิวาส 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2563 
เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

---------------------------------------- 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสผู้มาประชุม 

ล าดับที่     ชื่อ - สกุล         ต าแหน่ง 
   1.  นายเหม  ยูนุ    ส.อบจ. นราธิวาส 

   2.  นายวิเชียร  สุวรรณศรี   ส.อบจ. นราธิวาส 
   3.  นายไพโรจน์  หมีนหวัง   ส.อบจ. นราธิวาส  
   4.  นายนิรัตน์  นราฤทธิพันธ์  ส.อบจ. นราธิวาส 
   5.  นางนวพร  อักษรสิทธิ์   ส.อบจ. นราธิวาส   (เลขานุการสภาฯ) 
   6.  นายชลิต  บัวเกตุ   ส.อบจ. นราธิวาส 
   7.  พันตํารวจเอก สุธน  สุขวิเศษ  ส.อบจ. นราธิวาส 
   8.   นางอุษณีย์  ธุวโชติ   ส.อบจ. นราธิวาส 
   9.  นายยะห์ยา  ปะนาฆอ   ส.อบจ. นราธิวาส 
   10.  นายสังคม  เกิดก่อ   ส.อบจ. นราธิวาส 
   11.  นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล  ส.อบจ. นราธิวาส   (ประธานสภาฯ) 
   12.  ว่าท่ีร้อยโท ดิลก  ศิริวัลลภ  ส.อบจ. นราธิวาส 
   13.  นายสว่าง  ศรีชัย   ส.อบจ. นราธิวาส    
   14.  นายชยุตม์  ชูดวง   ส.อบจ. นราธิวาส 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสผู้ลาประชุม 

ล าดับที่     ชื่อ - สกุล         ต าแหน่ง 
   1.  นายอานนท์  ทองสว่าง   ส.อบจ. นราธิวาส 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
 

ล าดับที่     ชื่อ – สกุล      ต าแหน่ง 
   1.  นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
   2.  นายอับดุลการี  สาเมาะ ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมาย  (สนง.ท้องถิ่นจังหวัดฯ) 
   3.  นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   4.  นายบัณฑิต   เจ๊ะเง๊าะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
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   5.  นางสาวนุรอา  แวกือจิ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   6.  นายอดินันท์  ศรีสุพรรณพงศ์ ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   7.  นายสุเทพ   โชติไพบูลย์พันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
   8.  นางสาวอังคนา  พุฒิไพโรจน์ ผู้อํานวยการกองคลัง  อบจ.นราธิวาส 
   9.  นายบุญลือ   เทพษร  ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.นราธิวาส 
   10.           นางวิไลวรรณ   เอนกรัตน์ ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ อบจ.นราธิวาส 
   11.           นางอรัญญา   เปาะแต  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       รักษาราชการแทน  หัวหน้าสํานักปลัด อบจ.นราธิวาส 
   12.           นายศรายุทธ   นุกูลสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล   รักษาราชการแทน 
       ผู้อํานวยการกองช่าง  อบจ.นราธิวาส 
   13.           นางมาเรียม   ปะดูกา          ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ  อบจ.นราธิวาส 
   14.           นายทิพัฒน์  หลีชาติ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  รักษาราชการแทน 
       หัวหน้าฝ่ายนิติการฯ 
   15.  นายทวี     ปุย   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  
   16.  นางปัทมาภรณ์  มาสิกะ หัวหน้าฝ่ายควบคุม ตรวจสอบพัสดุฯ 
   17.  นางนูรีฮา  บินมะราเฮง หัวหน้าฝ่ายการประชุม  
   18.  นางไซด๊ะ   ดือเร๊ะ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา  
   19.  นางสาวรัตติยา  ดอฮะ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   20.  นายจักรา   ศิริพร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
   21.  นางสาวอัลฟาห์  เสกหวัง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
   22.  นายบรรดาศักดิ์  เทพษร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
   23.  นางสาวนิพาตีเม๊าะ  บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   24.  นางวรรณี  เทพษร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
   25.  นางชลิตา  พูลศรี  หัวหน้าหมวดคนงานและสถานท่ี 
   26.  นายธนพล   พัฒนภักดี  วิศวกรโยธาชํานาญการ 
   27.  นายนินารวี  พงศารุจิรัตน์ คนงาน  (ทําหน้าท่ีควบคุมเครื่องเสียง) 
   28.  นางซารีฟะห์   อาบู  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   29.  นางสาวชนาธิป   โสพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
      

เปิดประชุมเวลา  09.30  นาฬิกา 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
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เลขานุการสภาฯ อัซซาลามู่อาลัยกุม วาเราะห์ม่าตุลลอฮ์ฮิวะบาร่อกาตุห์   กราบเรียน
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ขณะนี้  ในท่ีประชุมสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้มามากกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว เป็นอันว่า
ครบองค์ประชุม  ลําดับต่อไป  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นมาทําหน้าท่ี  
ประธานในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ตามระเบียบวาระ     
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

เลขานุการสภาฯ ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพ่ือทําความเคารพ  ท่านประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   (ขึ้นทําหน้าท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส) 
เลขานุการสภาฯ       (อ่านประกาศกําหนดการประชุมสภาฯ) 

     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
เรื่อง กําหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1 ประจําปี 2563 

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนราธิวาส  ได้ รับญัตติ            
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564  และญัตติอื่นๆ  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้พิจารณา     
ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

 เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จึงกําหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 1 ประจําปี  2563   ในวันท่ี  21  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  
เวลา  09.00  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  24 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับข้อ  2 3            
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

ประกาศ  ณ  วันท่ี   17   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

                                                      นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล 

                 (นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  

ประธานสภาฯ   อัซซาลามู่อาลัยกุม วาเราะห์ม่าตุลลอฮ์ฮิวะบาร่อกาตุห์ เรียนท่านนายก   
องค์การฯ  ท่านผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เมื่อท่าน
สมาชิกสภาฯ  ได้มาประชุมสภาฯ ในวันนี้  14  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมฯ  กระผม
จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  
ครั้งท่ี  1  ประจําปี  2563  เพื่อดําเนินการประชุมฯ  ตามระเบียบวาระ  ต่อไป 

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ  ก่อนอื่น  พอดีมีข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  มารับตําแหน่งท่ีนี่จํานวน 2 ท่าน  ก็คือผู้อํานวยการกองแผนและ
งบประมาณ   และผู้อํานวยการกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส           
ก็อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้รู้จักนะครับ     
เพื่อเป็นการประสานงานในการปฏิบัติราชการต่อไป   ผมขอเรียนเชิญนะครับ       
หัวหน้าส่วนราชการท่ีย้ายเข้ามาใหม่  ได้รายงานตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ในวันนี้ครับ  ขอเชญิครับ 

นางมาเรียม  ปะดูกา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน  ดิฉันนางมาเรียม  ปะดูกา  ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ยินดีค่ะ  ท่ีได้ เข้ามาร่วมงานท่ีจังหวัดนราธิวาส      
ขอบคุณค่ะ   

ประธานสภาฯ  ย้ายมาจากไหน  ครับ 

นางมาเรียม  ปะดูกา  ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ค่ะ 

ประธานสภาฯ  สําหรับอีกท่านหนึ่งติดราชการ   

ประธานสภาฯ  ต่อไป  1.1  เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ 

1.1  เรื่อง  ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และ            
ค่าเป้าหมายข้ันต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายละเอียด   ครับ 

นายกองค์การฯ         เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  ผู้บริหารส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    ทุกท่าน       
ในข้อนี้ขอมอบให้ปลัดฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน 

  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีการประเมินตนเอง(Self Assessment) โดยมีวัตถุประสงค์ 
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เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน โดยข้อมูลท่ีได้รับจากการติดตาม
ประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้เป็นข้อมูลสําหรับคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องในการ
กําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการและแนวทางการพัฒนางานด้านการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้สนับสนุนส่งเสริมความรู้เทคนิควิชาการ  แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียังมีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถนําข้อมูลจากการ
ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําไปใช้ในการวางแผนจัดบริการ
สาธารณะและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพือ่พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
ท้ังในส่วนขององค์กรและบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการท่ีสูงขึ้น โดยคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง  ในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ตามคําสั่ง เลขท่ี 
321/2563 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ตลอดท้ังบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบประมวลผล  

ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล  โดยให้
คณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลตามแบบ
ติดตามประเมินผล จํานวน 2 แบบหลัก คือ 1) แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน          
(แบบ อบจ.1) และ 2) แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ (แบบ อบจ.2) 
ประกอบด้วย แบบ อบจ. 2-1 ถึง แบบ อบจ. 2-6 ใช้สําหรับการรวบรวมข้อมูล      
การจัดบริการสาธารณะ  ท้ัง 8 ด้าน ประกอบด้วย  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านผังเมือง 
3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
4. ด้านการศึกษา 
5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเท่ียว 
7. ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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8. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขั้นตอนท่ี 3  เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วน

จังหวัด ทราบและรับรองข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 4  ส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ขั้นตอนท่ี 5  นําข้อมูลท่ีได้รับจากการประเมินตนเองรายงานต่อท่ีประชุมสภา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทราบ 
ขั้นตอนท่ี 6  แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ  

สําหรับ การประเมนิการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้น
ต่ํ า ก ารจั ดบริ ก ารสาธารณะขององค์ ก ารบริ หารส่ วนจั งหวั ด  พ .ศ .2563                 
ทางสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ชี้วัดสําหรับใช้ประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดในปี พ.ศ.2563 
จํานวน 150 ตัวชี้วัด   จึงได้ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดําเนินการ     
ตามขั ้นตอนและวิธีการประเมินตนเองและดําเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบ
ประ มวลผล เ กณฑ์ ชี้ วั ด และค่ า เป้ า ห ม ายขั้ น ต่ํ า ก า ร จั ด บริ ก า รส าธา รณะ                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบท่ีกําหนดข้างต้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ํา ม า ต ร ฐ าน ก า ร
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ี 5 การนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเอง
รายงานต่อท่ีประชุมสภาเพื่อทราบ ในการนี้ จึงขอแจ้งผลการประเมินการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2563 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส         
ได้ทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม ท่ีแจกให้แก่
ท่านสมาชิกแล้ว 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบนะครับ 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

  1.2  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม    
ครั้งที่ 2  พ.ศ.  2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายละเอียด   ครับ 
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นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันท่ี 14  
มิถุนายน  2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1  
เมื่อวันท่ี  13  ธันวาคม  2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม          
แต่เนื่องจากยังมีโครงการท่ีมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 นั้น 

 บัดนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทําแผนพัฒนา ท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึ ง  ( ฉ บั บ ท่ี  3 )  พ . ศ .  2 5 6 1  ซึ่ ง ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ                       
จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัดเรยีบร้อยแล้ว  และได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2563  

                  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ 
หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน         
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                    

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบนะครับ 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

  1.3  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  2561 – 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ.  2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายละเอียด   ครับ 

นายกองค์การฯ         เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  ผู้บริหารส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    ทุกท่าน       
ในข้อนี้ขอมอบให้ปลัดฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563 และได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อ
วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)   
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ      
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ัง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อําเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย   
ท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า     
สามสิบวัน รายละเอียดปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . 2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบนะครับ 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

  1.4  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข  ครั้งที่ 4  
พ.ศ.  2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายละเอียด  ครับ 

นายกองค์การฯ         เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  ผู้บริหารส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    ทุกท่าน       
ในข้อนี้ขอมอบให้ปลัดฯ ชี้แจงแทนครับ 

 

 

/ปลัดองค์การฯ... 
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ปลัดองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2563 และได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี 
10 สิงหาคม 2563 

                  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)    
พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24      
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อําเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า     
สามสิบวัน รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)       
แก้ไข คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบนะครับ 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

  1.5  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ .  2561 – 2565)             
แก้ไข  ครั้งที่ 5  พ.ศ.  2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายละเอียด   ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 และได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี 
11 สิงหาคม 2563 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
…….. 

/พ.ศ. 2559...       
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 พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 24   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อําเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า     
สามสิบวัน รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข 
ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบนะครับ   ท้ังหมดนี้เป็นวาระเพื่อโปรดทราบนะครับ 

ประธานสภาฯ  ลําดับต่อไป 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ครั้งแรก  ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2563 

ประธานสภาฯ  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนําเสนอครับ 

นายสว่าง  ศรีชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน ผมนายสว่าง  ศรีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ในฐานะ
ท่ีผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ขอสรุปรายงาน การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ครั้งแรก  ประจําปี  2563  เมื่อวันท่ี  18  
กุมภาพันธ์  2563   

   ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกพิจารณา  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดําเนินการ
ตรวจรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2563 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  ครั้งแรก  ประจําปี 2563  เมื่อวันท่ี 18  กุมภาพันธ์ 2563    
โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด  ไม่รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  ครั้งแรก  ประจําปี 2563  เมื่อวันท่ี 18  กุมภาพันธ์ 2563    
โปรดยกมือขึ้น 

/มติสภา... 
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มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับรอง      13  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง      1    ท่าน (ประธานสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ  รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  ครั้งแรก  ประจําปี 2563  เมื่อวันท่ี 18  กุมภาพันธ ์2563 

2.2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่ 
23  เมษายน  2563 

ประธานสภาฯ  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนําเสนอครับ 

นายสว่าง  ศรีชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน ผมนายสว่าง  ศรีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ในฐานะ
ท่ีผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ขอสรุปรายงาน การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 1  ประจําปี  
2563  เมื่อวันท่ี  23  เมษายน  2563   

   ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกพิจารณา  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดําเนินการ
ตรวจรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2563 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําปี  2563  เมื่อวันท่ี 23  
เมษายน  2563  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด  ไม่รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําปี  2563  เมื่อวันท่ี  23  
เมษายน  2563    โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับรอง      13  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง      1    ท่าน (ประธานสภาฯ) 

 

 

/มติท่ีประชุม... 



 

-12- 

   มติที่ประชุมสภาฯ  รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจําปี  2563  เมื่อวันท่ี 23  
เมษายน  2563 

2.3  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่ 30  
เมษายน  2563 

ประธานสภาฯ  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนําเสนอครับ 

นายสว่าง  ศรีชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน ผมนายสว่าง  ศรีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ในฐานะ
ท่ีผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ขอสรุปรายงาน การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 1  ประจําปี  
2563  เมื่อวันท่ี  30  เมษายน  2563   

   ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกพิจารณา  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดําเนินการ
ตรวจรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2563 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําปี  2563  เมื่อวันท่ี 30  
เมษายน  2563  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด  ไม่รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําปี  2563  เมื่อวันท่ี 30  
เมษายน  2563    โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับรอง      13  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง         ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง      1    ท่าน (ประธานสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ  รับรอง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจําปี  2563  เมื่อวันท่ี 30  
เมษายน  2563 

 

/ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  ท่ีเสนอใหม ่

ประธานสภาฯ  3.1  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (วาระที่  1  ขั้นรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2564 นะครับ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในวันนี้นะครับ ผมอยากจะให้
ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ  ได้นําเรียนรายละเอียดให้ท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2564 ในระเบียบวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการในวันนี้ ตามระเบียบ   
วาระท่ี 3 ท่ีได้นําเสนอมา ในวันนี้นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ และอยากให้สมาชิก
สภาฯ  ได้ร่วมการพิจารณานะครับ  และก็จะได้มีการพิจารณาในเรื่องของลําดับขั้น
ต่อไปในวันนี้ และผมเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้เนื่องจากเป็นวันศุกร์นะครับ   ซึ่งเป็นวันสําคัญ 

 ทางศาสนาอิสลาม ผมจะขอพักการประชุมในห้วงเวลา 11.30 นาที  เพื่อให้พี่น้อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่ีนับถือศาสนาอิสลามได้ทําพิธีทาง
ศาสนาแล้วก็กลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งในภาคบ่ายเวลา 13.30 น. เพื่อได้พิจารณา
ตามลําดับต่อไป  ในโอกาสนี้ครับ  ขอเรียนเชิญ ท่านกูเซ็ง  ยาวอหะซัน  นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้นําเรียนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นะครับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี  1  ตุลาคม  2563     
นะครับ ในอีก 2 เดือนกว่า ๆ  ตามลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส  กล่าวรายละเอียด ครับ  

นายกองค์การฯ         เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านท้องถิ่น
จังหวัดฯ  ผู้บริหารส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    ทุกท่าน       
ในข้อนี้ขอมอบให้ปลัดฯ ชี้แจงแทนครับ 

ปลัดองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่านผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัดฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน 

   ตามท่ีได้เสนอญัตติ  เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2,3)  พ.ศ. 2543  ข้อ 23  ท่ีกําหนด  ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม นั้น 

 
/บัดนี้... 
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บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  จะได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส                   
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง                   
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ดังต่อไปนี้ 
                                  หลักการ 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน จํานวน                   
ท้ังสิ้น  394,036,400 บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายให้กับส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จํานวน 7 ส่วนราชการกับ 1 หน่วย 

                                                     เหตุผล 
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีงบประมาณ        

ในการบริหารงานและขับเคลื่อนภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีกําหนด 

สําหรับรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     
มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. สาระสําคัญของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ตั้งงบประมาณแบบสมดุล ประมาณการ

รายจ่ายเท่ากับประมาณการรายรับ รวมท้ังสิ้น 394 ,036,400 บาท และในปีนี้ได้
ประมาณการรายรับลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 280,600 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 0.07 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่ีประมาณการรายรับไว้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 394,036,400 บาท 
วงเงินงบประมาณดังกล่าว จําแนกเป็นรายจ่ายประจํา 303,126,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 76.93 ของวงเงินงบประมาณ  รายจ่ายเพื่อการลงทุน จํานวน 90,910,400 
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.07 ของวงเงินงบประมาณ โดยตั้งจ่ายงบประมาณไว้ ดังนี้ 

1.1 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จํานวน 23,627,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.99      ของวงเงินงบประมาณ  ได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ในแผนงานงบกลาง เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้เงินกู้และดอกเบ้ีย  รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสํารองจ่าย
และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ สํานักปลัดและกองคลัง 

1.2 งบประมาณรายจ่ายงบบุคลากร จํานวน 71,131,900 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 18.05 ของวงเงินงบประมาณ สําหรับใช้ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 

 
 

/ในสังกัด... 



 
-15- 

  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จํานวน 7  ส่วนราชการ กับ 1 หน่วย  
  โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานต่างๆ ดังนี้ 

  1.2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (สํานักปลัด กองกิจการสภา                         
กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน)  จํานวน 44,915,600 บาท 

1.2.2 แผนงานการศึกษา (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)                       
จํานวน  3,871,400 บาท 

1.2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)  จํานวน 
22,344,900 บาท  
        1.3 งบประมาณรายจ่ายงบดําเนินงาน จํานวน 204,964,250 บาท คิดเป็น                                      
ร้อยละ 52.02 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามอํานาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยได้ตั้ ง
งบประมาณไว้ในแผนงานต่างๆ ดังนี้ 

                 1.3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป       จํานวน  164,022,550  บาท 
                 1.3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

จํานวน      1,968,000  บาท 
                                     1.3.3 แผนงานการศึกษา            จํานวน      3,016,000  บาท 
                 1.3.4 แผนงานสาธารณสุข   จํานวน        500,000   บาท 
                 1.3.5 แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน      1,904,600  บาท 
         1.3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
                                              ของชุมชน                         จํานวน      1,988,000  บาท 
                 1.3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม   
                          และนันทนาการ                  จํานวน      9,465,100  บาท                                                             
         1.3.8 แผนงานอุตสาหกรรม  
                                              และการโยธา                      จํานวน    22,050,000 บาท 
                 1.3.9 แผนงานการเกษตร   จํานวน          50,000  บาท 

          1.4 งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน จํานวน 90,910,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.07  ของวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือดําเนิน
โครงการต่างๆ  ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงาน
ต่างๆ ดังนี ้

                  1.4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป    จํานวน      537,400  บาท 
                 1.4.2 แผนงานการศึกษา     จํานวน        18,400  บาท 
                 1.4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง     
                                              ของชุมชน                             จํานวน  2,553,000  บาท 
 

/1.4.4 แผนงานการศาสนา... 
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                1.4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม      
                         และนันทนาการ                     จํานวน   4,131,900  บาท                                                                                                        
                 1.4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 83,669,700บาท 

          1.5  งบประมาณรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น จํานวน  882,200 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 0.22 ของวงเงินงบประมาณ โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงาน บริหารงาน
ท่ัวไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนารายจ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สํานักปลัดเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.6 งบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุน  จํานวน 2,520,000 บาท                          
คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารเช้า
ให้กับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส จํานวน 5      
โรง โดยตั้งงบประมาณไว้ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ สํานักปลัด  เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. สถานะการคลัง 
       2.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1) เงินฝากธนาคาร                    จํานวน 614,277,805.79 บาท 
  2) เงินสะสม                            จํานวน 413,984,991.45 บาท 
  3) เงินทุนสํารองเงินสะสม            จํานวน 171,106,999.09 บาท 
  4) รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ เบิกจ่าย                       

จํานวน 1 โครงการ                                                      รวม 291,330 บาท 
  5) รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ                              
                                                                     รวม 497,400 บาท 

               2.2 เงินกู้คงค้าง                                            89,953,705.91 บาท 
           3. ประมาณการรายรับท่ีนํามาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
               3.1 รายได้จัดเก็บเอง                               จํานวน   12,370,000 บาท 
                       3.2 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บและจัดสรรให้             
                                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  จํานวน 200,800,000 บาท             
                       3.3 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้                      
                                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   จํานวน 180,866,400 บาท                           
                                   รวม    394,036,400  บาท 
 
 

/4. นโยบายในการ... 
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            4. นโยบายในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ          
พ.ศ. 2564  ได้ตั้งงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดความคุ้มค่า สอดคล้อง         
กับนโยบายของรัฐบาล  และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล    
ให้ประสบผลสําเร็จเกิดความเป็นรูปธรรม โดยงบประมาณในด้านการลงทุนได้เน้นหนัก
ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก       
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นตลอดจน  เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับบริการสาธารณะ     
ท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

   ดังนั้น เพื่อให้การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ วนั้น     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23  ท่ีกําหนดไว้ว่าให้ผู้บริหาร
 ท้องถิ่นนําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภา เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ท่ีได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณ  ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ท่ีได้นําเรียนชี้แจง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ในวันนี้ นะครับ ขั้นท่ี 1 ขั้นรับ
หลักการ ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เพื่อให้สมาชิกสภาฯ   
ท่ีมีอยู่ในห้องประชุมสภาฯ  นี้ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2564 นะครับ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะครับ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมี
เรื่องใดหรือวาระใด หรือหมวดใดในร่างข้อบัญญัติฯ นะครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สามารถท่ีจะอภิปรายหรือถามข้อข้องใจได้  นะครับ หรือ
ข้อกังวลใจด้านใดในขณะนี้นะครับ  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ    

ประธานสภาฯ    ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาครับ  และท่านผู้ใดท่ีจะอภิปราย
กรุณายกมือขึ้นสูงๆ พ้นศีรษะขอเรียนเชิญครับท่านสมาชิกสภาฯ มีท่านใดท่ีจะอภิปราย
ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ครับ อยากจะเรียนท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เพิ่มเติมว่าประธานสภาฯ อยากจะให้ดูใน
เรื่องของสาระสําคัญประกอบไปด้วยนะครับ  ก็คือว่าในเรื่องของสาระสําคัญนั้นของ
ปีงบประมาณ 2564 นั้นเราจะเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาสนั้น  หรือทุกแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีหรือของงบรัฐบาล
ก็ดี  เราจะเห็นว่างบรายจ่ายประจํานั้นจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายก็มีสัดส่วนท่ีมาก
.................. 

/มากกว่า... 
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  มากกว่างบลงทุน แต่ท้ังนี้และท้ังนั้นไม่ควรจะเกินตามระเบียบเพราะว่าระเบียบได้มีการ
สั่งการไว้ว่างบรายจ่ายประจํานั้น จะเป็นเรื่องเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการของข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงาน ไม่ให้เกิน 40%  ของงบประมาณท้ังหมดในประจําปี  แล้วก็งบการ
ลงทุน    นะครับ ให้มีบ้างเพื่อการพัฒนาและอํานวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน          
ในทุกด้าน เพราะฉะนั้น เราจะเห็นอย่างนี้ว่างบประมาณ 394,036,400 ล้านบาท 
แยกเป็นรายจ่ายประจํานะครับ 300 ล้านบาท แล้วก็แยกเป็นรายจ่ายการพัฒนาการ
ลงทุน 90 ล้านบาท อันนั้นเราจะเห็นว่าบุคลากรทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาสอย่างเดียว การจ้างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มากนะครับมีมาก 
แต่ก็มีความจําเป็นนะครับ เลยอยากจะให้ท่านสมาชิกได้โปรดพิจารณาดูและในงบอื่นๆ 
ด้วยนะครับ  เชิญท่านสมาชิกร่วมกันพิจารณาครับ และก็หากจะอภิปรายก็ขอเรียนเชิญ 

 ได้ครับ ผมในฐานะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับ         
ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยและในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ผมอยากเรียนเชิญถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่ี
มีความข้องใจของประธานสภาก็คือเรื่องงบประมาณการศึกษาซึ่งตั้งไว้อยู่ 3 ล้านบาท          
ก็อยากจะทราบว่ามีโรงเรียนในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาสหรือไม่  เพราะเห็นว่างบประมาณตั้งไว้ 3 ล้านบาท ซึ่งมีเพียงน้อยก็อยากจะ
ถามช่วงนี้ว่ามีบ้างไหมเหมือนกับจังหวัดข้างเคียง ปัตตาน ียะลา สตูล  ขอเรียนเชิญท่าน
นายกองค์การบริหารจังหวัดครับ 

นายกองค์การฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ผู้มีเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่าน ท่ีท่านประธานสภาฯ พูดถึงเรื่องการศึกษานั้น  ผมก็พยายามท่ีจะบอก         
ทุกพื้นท่ีเค้าก็รับปาก แต่ก็มันจําเป็น ผมดูแล้วอาหารกลางวันท่ีจะช่วยนั้นเกือบ 3 ล้าน
บาท ท้ังหมด 5 โรง ก็ดูอาหารกลางวันเท่านั้นเอง ผมจะชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและประธานสภาทราบเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ    โรงเรียน 5 โรงนั้น  ตั้งอยู่ท่ีไหนบ้างครับ  ท่านนายกองค์การฯ 

นายกองค์การฯ    มีหลายอําเภอ จะแนะ ศรีสาคร โรงเรียน ตชด. มี 5 โรงท้ังหมด รือเสาะ สุคิริน
ตําบลมาโมง  สุคิริน  จะแนะ 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณครับ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณา  นะครับ  ถ้าหากว่าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใด
ท่ีจะอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ในขั้นรับหลักการ วาระท่ี 1             
ต่อไปนี้ผมจะได้ถามในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ในการประชุมสภา
องค์การบริหารจังหวัดในวันนี้นะครับว่า 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด รับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
 งบประมาณ  พ.ศ. 2564  โปรดยกมือขึ้น 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกฯ  ท่านใด ไม่รับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โปรดยกมือขึ้น 

มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ รับหลักการ      13  ท่าน 
 สมาชิกสภาฯ ไม่รับหลักการ  ไม่มี      
 สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง     1    ท่าน (ประธานสภาฯ) 

   มติที่ประชุมสภาฯ  รับหลักการ  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (เวลา 10.30 น.) 

ประธานสภาฯ          สําหรับการพิจารณาในวาระท่ี  2  แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบครับ 

เลขานุการสภาฯ       สําหรับการพิจารณาในวาระท่ี 2 ตามข้อ 49 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  2)  
พ.ศ.  2554)  กล่าวว่า  “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว       
ถ้ าจะต้องส่ ง ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่ น                
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุม... 

 สภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”
โดยให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เป็นคราว ๆ ไป  ตามข้อ  106 (4)  
กล่าวว่า  “เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่  หรืองานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น
ลง”  สําหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตาม  ข้อ  107  กล่าวว่า  “ภายใต้
บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น        
แล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง” และ        
ข้อ  103  (1)  กล่าวว่า  “คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น   
มีจํานวน   ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน”   สําหรับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณ ข้อ 45 วรรคท้าย กล่าวว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอ   

/คําแปรญัตติ... 
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 คําแปรญัตติ ไ ว้ ไม่น้อยกว่ ายี่ สิบสี่ ชั่ ว โมงนับแต่สภาท้องถิ่ นมีมติ รับหลักการ              
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” และข้อ  115 กล่าวว่า“คณะกรรมการสภาท้องถิ่น     
จะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ 
และผู้แปรญัตติ  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม” 

ประธานสภาฯ          ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ  ตามระเบียบข้อ 103 (1) กล่าวว่า  
“คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน” ท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ     
จํานวนกี่คน  เชิญเสนอครับ 

นายเหม  ยูนุ     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายเหม  ยูนุ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน  5  คน  ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  (ผู้รับรองคนท่ี 1 นายไพโรจน์  หมีนหวัง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   ผู้รับรองคนท่ี  2  นายชลิต  บัวเกตุ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่  เชิญครับ 

   ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีจํานวน  5  คน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จํานวน  5  คน     
โดยเสนอชื่อขอความเห็นชอบทีละคน ขอเชิญเสนอชื่อคนท่ี  1 ครับ 

นายสว่าง  ศรีชัย   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสว่าง  ศรีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส  ขอเสนอชื่อนายวิเชียร  สุวรรณศรี   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   
คนท่ี 1  ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้ รับรองด้วยครับ  ผู้ รับรองถูกต้อง  (ผู้ รับรองคนท่ี 1 นายนิรัตน์          
นราฤทธิพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   ผู้รับรองคนท่ี  2          
ว่าท่ีร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส)  มีสมาชิก
สภาฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  เชิญครับ 

   ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้นายวิเชียร  สุวรรณศรี   สมาชิกสภาฯ                   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   คนท่ี 1  ขอเชิญเสนอคนท่ี  2  ครับ 

 

 

/นายวิเชียร… 
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นายวิเชียร  สุวรรณศรี  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิเชียร  สุวรรณศรี  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ขอเสนอชื่อนายยะห์ยา  ปะนาฆอ  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ   คนท่ี 2  ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  (ผู้รับรองคนท่ี 1 นายเหม  ยูนุ  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   ผู้รับรองคนท่ี  2 นายสว่าง  ศรีชัย  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกหรือไม่  เชิญครับ 

   ถ้าไม่มี   เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้นายยะห์ยา  ปะนาฆอ สมาชิกสภาฯ                   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   คนท่ี 2  ขอเชิญเสนอคนท่ี  3  ครับ 

นายไพโรจน์  หมีนหวัง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายไพโรจน์   หมีนหวัง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ขอเสนอชื่อนางอุษณีย์  ธุวโชติ   เป็นคณะกรรมการ    
แปรญัตติฯ  คนท่ี 3  ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  (ผู้รับรองคนท่ี 1 นายวิเชียร  สุวรรณศรี  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   ผู้รับรองคนท่ี  2 นายสว่าง         
ศรีชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด      
จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  เชิญครับ 

   ถ้าไม่มี   เป็นอันว่าสภาฯ มีมติ ให้นางอุษณีย์   ธุวโชติ    สมาชิกสภาฯ                   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   คนท่ี 3  ขอเชิญเสนอคนท่ี  4  ครับ 

นางอุษณีย์  ธุวโชติ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   
ผู้มีเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอุษณีย์  ธุวโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ขอเสนอชื่อ  นายสว่าง  ศรีชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 4  ค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  (ผู้รับรองคนท่ี 1 พันตํารวจเอก สุธน    
สุขวิเศษ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   ผู้รับรองคนท่ี  2          
นายสังคม  เกิดก่อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส)  มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  เชิญครับ 

   ถ้า ไม่มี   เป็นอันว่าสภาฯ   มีมติ ให้นายสว่ าง   ศรีชัย   สมาชิกสภาฯ                   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี 4  ขอเชิญเสนอคนท่ี  5  ครับ 

 

/นายยะห์ยา...   
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นายยะห์ยา  ปะนาฆอ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายยะห์ยา  ปะนาฆอ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ขอเสนอชื่อนางนวพร   อักษรสิทธิ์   เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ   คนท่ี 5  ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง  (ผู้รับรองคนท่ี 1 นายชยุตม์  ชูดวง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส   ผู้รับรองคนท่ี  2  นายไพโรจน์  
หมีนหวัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  เชิญครับ 

   ถ้าไม่มี  เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้นางนวพร   อักษรสิทธิ์    สมาชิกสภาฯ                   
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ   คนท่ี 5  ครับ 

ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครบจํานวน 5 คน แล้วนะครับ   

ประธานสภาฯ   ลําดับต่อไป  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  
ขอเชิญเสนอครับ 

พันต ารวจเอก สุธน สุขวิเศษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมพันตํารวจเอก  สุธน สุขวิเศษ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ขอเสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนี้ครับ 

  ห้วงเวลาท่ี  1  เริ่มเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  17.00 น.  ของวันท่ี  24
 สิงหาคม  พ.ศ. 2563   
  ห้วงเวลาท่ี  2  เริ่มเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  17.00 น.  ของวันท่ี  25 
 สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
  ห้วงเวลาท่ี  3  เริ่มเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ของวันท่ี  26  

สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
  รวมระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  เป็นเวลา       

25  ชั่วโมง  ครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี   เป็นอันว่า
 สภาฯ  มีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดังนี้
 ครับ 
  ห้วงเวลาท่ี  1  เริ่มเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  17.00 น.  ของวันท่ี  24
 สิงหาคม  พ.ศ. 2563  
  ห้วงเวลาท่ี  2  เริ่มเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 17.00 น.  ของวันท่ี  25 
 สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

/ห้วงเวลาที่  3 ... 
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  ห้วงเวลาท่ี  3  เริ่มเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ของวันท่ี  26  
สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

  รวมระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  เป็นเวลา       
25  ชั่วโมง  ครับ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  นัดคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อเชิญประชุม       
เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ        กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ผู้มีเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางนวพร  อักษรสิทธิ์  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันนี้ หลังจาก
ปิดการประชุมสภาฯ  ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  
ชั้น  3 

ระเบียบวาระที่  4     ญัตติอื่น  ๆ  หรือเรื่องอื่น  ๆ   (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ          ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดท่ีจะนําเสนอในเรื่องอื่น ๆ  ไหมครับ  เชิญครับ     
ท่านว่าท่ีร้อยโท  ดิลก  ศิริวัลลภ 

ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมว่าท่ีร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ขอเรียนถามปัญหาท่ีมีประชาชนให้ความสนใจมาก ดังนี้
ครับ  ขอสอบถามความก้าวหน้าหรือความคืบหน้าในการดําเนินงานของโครงการ     
แพขนานยนต์ท่ีวิ่งข้ามฟากระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย   ท่ีบ้านตาบา  อําเภอตากใบ 

 จังหวัดนราธิวาส  ขอทราบว่าการจัดทํา TOR ไปถึงไหนแล้วครับ  เพราะมีประชาชน
สนใจมาก  ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ        ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดนราธิวาส นําเรียนตอบ             
ในท่ีประชุมสภาฯ  ขอเรียนเชิญครับ  

นายกองค์การฯ          มีช่างเข้ามาไหม ช่วยชี้แจงหน่อย  เรื่องแบบแปลนอะไรท่ีออกมาแล้ว  

นายศรายุทธ  นุกูลสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายศรายุทธ  นุกูลสุวรรณ  หัวหน้าฝ่าย
เครื่องจักรกล  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองช่าง  ในส่วน TOR ได้ดําเนิน        
การทํา TOR  เรียบร้อยแล้วครับผม  แต่จังหวะท่ีว่ามีหนังสือจากเทศบาลตากใบ มาขอ
อนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ดําเนินการโอนแพขนานยนต์ไปให้
เทศบาลตากใบ  และทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ก็มีนโยบายจะ
โอนแพขนานยนต์ให้เทศบาลตากใบ  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ได้มี
หนังสือหารือไปทางท้องถิ่นจังหวัด  เพื่อว่าการดําเนินการโอนแพขนานยนต์นี้  มีติดขัด 

/อะไรบ้าง… 
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  อะไรบ้าง  และตอนนี้อยู่ระหว่างการหารืออยู่ครับผม แล้วก็มันติดขัดอยู่ช่วงนี้ว่าการ
เตรียมการของแพขนานยนต์  เหมือนทิศทางการโอนจะเป็นอย่างไร เท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ        ท่านสมาชิกสภาฯ พอจะเข้าใจไหมครับ เชิญท่านนายกองค์การฯ  เพิ่มเติมได้ครับ 

นายกองค์การฯ        เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้มีเกียรติ ท่านท้องถิ่นจังหวัด เรื่องแพขนาน
ยนต์ จริงๆ แล้วมันพูดแล้วยาว ทีแรกนั้น เรื่องแพขนานยนต์ จังหวัดนราธิวาส          
มีงบประมาณส่วนกลางส่งมาแล้ว  25 ล้าน  สร้างแล้วผิดแบบ แล้วก็ไปมาๆ ก็ให้    
ผมรับ ผมกร็ับไม่ได้ เพราะแพขนานยนต์อันนี้ ตัวท่ีสร้างมานี้ใช้ไม่ได้ เพราะแพ  ของเรา
ทางมันเรียบ มันสร้างแพขนานยนต์แบบเข้าในร่อง แล้วแพเรานั้นเรียบ ไม่รู้ทําไง สมัย
นั้นท่าน ขอไม่เอ่ยชื่อดีกว่า ตอนนั้นเขาเรียกผมไปท่ีจังหวัด  ผมรู้ว่างบประมาณตัวนี้มา 
25 ล้าน จังหวัดเขาก็ขอทําเรื่องดําเนินการเองกับกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่าบอกว่าได้    
ไม่เป็นไรงบประมาณท้ังหมด 25 ล้าน ผมก็โอเค ถ้าทางจังหวัดดําเนินการเองก็ทํา
ไป เพราะทําไปทํามาส่งมาแพขนานยนต์ใช้ไม่ได้  เพราะผิดแบบท่ีเราจะบริการ
ประชาชน  เพราะจังหวัดนราธิวาสนั้นเป็นจังหวัดท่ีติดชายแดน จังหวัดนราธิวาส กับ 
มาเลเซียมีท่าท่ีเหมือนกัน เราประสานกัน  แต่แพขนานยนต์มันผิดแบบ  แต่ถ้าเราเป็น
แบบท้องถิ่นนี่ ผมว่าจบ  แต่ไม่เป็นไรถ้าทางโน้นทํา ทําไม่ได้ก็จอดอยู่นั้นแหละ โอนให้
ไปสงขลา โอนไปให้ฟรีๆ จริงๆ เป็นของนราธิวาส เขาให้ผมรับ  ผมก็ไม่รับ  เพราะรับ
ไม่ได้ มันไม่ใช่ ถ้าจะเอารถขึ้น 20 คัน ไป-มา เราต้องรับผิดชอบ  ตั้งแต่นั้นท่านผู้ว่าเอง
ก็ไม่เรียกผมไป เขารู้ว่าผมดื้อเหมือนกัน เขาไม่เรียกผม เรียกปลัดไปผมว่าถ้าเรียกคุณไป  

 คุณก็ไป เรียกนายกเทศบาลตากใบไป  ผมเรียกนายกเทศบาล   คุณอย่ารับ เพราะ
นายกเทศบาลเหมือนลูกชายผม นายกอย่าไปรับนะ คงมีสถานเดียวหนัก  รับแล้วใช้
ไม่ได้  ก็จอดไปเป็นเดือน  4-5 เดือนก็ส่งไป ไม่มีใครจะเอาแล้วนี่ เสนอไปหมดแล้ว 
ใครจะเอาก็เอาไป สงขลาก็ใช้ได้  ใช้แบบร่อง ของเราแบบเรียบ ก็จบไป  แต่ไม่เป็นไร 
ดําเนินการผิดก็ไม่เป็นไร นี้ของจังหวัดนราธิวาสก็จบตรงนั้น  มีงบประมาณ 39 ล้าน
บาท ผมตั้งเอง เงินสะสมอยู่ตรงนี้ ปีแล้วปีเล่า พวกเรานี่แหละช้า สมัย ผอ.สมชาย เป็น 
ผอ.ช่าง บอกแล้ว ช่วยหน่อยๆ ก็อยู่เฉยงานไม่เดิน  บอกตรงๆ งานไม่เดิน  มาอยู่นี่ 1, 
2, 3, 4 ปีแล้ว งบยังอยู่ งบ 39 ล้านบาทยังอยู่  ผู้บริหารรอเซ็นชื่ออนุมัติแค่นั้นเอง 
เป็นเรื่องไม่จบ ไปๆมาๆก็ช้าท่ีไหนก็ไม่รู้  ช่างก็ไม่ได้เรื่อง บอกว่าไม่ทัน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 
ผมก็เบื่อแล้ว  เพราะชาวบ้านตากใบ  ผมก็บอกทุกพื้นท่ีว่า งบผมมี  ช้าเพราะการ
ดําเนินการออกแบบแปลน  นี่ผมก็ไม่อยากให้เขาด่าทุกวัน  ว่านายกมีงบทําไมไม่สร้าง 
มันหลายๆ เรื่อง  ช่างอบจ. เรามาเสนอว่า ผมว่าคุณเนี่ยจะทําได้ แต่ถ้าปีนี้ทําไม่ได้อีก
เป็น 4 ปีแล้ว จน ผอ.ช่าง เกษียณไปแล้ว นายกไปตั้งทําไม 39 ล้านบาท เงินสะสม 
อบจ. มีเท่าไหร่ สองสามร้อยล้าน เพราะงานไม่เดิน  นี่คือปัญหา ก็รู้ๆ อยู่แล้ว ระบบ
ราชการเนี่ย ไม่ใช่พวกเรา นายกจะทําให้ดีจังหวัดนราธิวาส  มาเป็นอาสา จะทํางานเพื่อ
จังหวัดนราธิวาสแค่นั่นเอง  ผมสร้างอาคาร  อบจ. กู้เงิน 200 ล้าน  อย่างสวยหรู สวย 
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  อย่างเดียว งานไม่เดิน  ถ้าเปิดอก พวกเราตายเอง ผมพูดไม่ดี  ก็ลูกน้องของผมเอง  มัน
ช้าจริงๆ ไม่มีจังหวัดไหนหรอก  เงินสะสมเป็นร้อยล้านแล้วเนี่ย ข้างบนเขาเห็น ทําไม
นายกเงินสะสมเยอะแยะทําไมไม่ทํา ผมก็บอกนะ จริงๆ จะใช้ให้หมด  เพราะท่ีมีปัญหา
มันเห็นตัวเลขทําไมไม่ทํา  มันทําไม่ได้  งานไม่เดิน  นี่ผมจะบอก คือนราธิวาสมันพูด
ยาก  มันช้า คนท่ีมาจากเลือกตั้งทํางานเร็ว ผมไม่มีค้างบนโต๊ะผม มาวันนี้ เซ็นต์วันนี้
เลย  นี่คือปัญหานราธิวาสมันพูดยาก พูดไป ก็ลูกน้องผมเอง เพราะเงินสะสมทุกจังหวัด
ไม่มีแบบนี้  ผมเช็คหมดไม่มีแบบนี้  มันจ่ายหมด  เก็บไปทําไมไม่ใช่เงินเรา  เงินภาษี
ชาวบ้านก็ต้องพัฒนาให้ชาวบ้าน  ผมคิดอย่างนั้น ผมมาบริหาร เพราะผมสอบไม่ตก
เพราะอะไร ชาวบ้านรู้ว่าผมทํางาน  ถ้าไม่ทํางาน ไม่เลือกหรอก ก็ตกแหละ ตกแน่นอน
ผู้บริหาร แต่เขารู้ว่าผมมีใจท่ีจะทํางานเพื่อจังหวัดนราธิวาส  นี่ผมก็บอกถ้าพูดไปก็มัน
ยาว นี้ TOR อีก ปีนี้ทําไม่ได้  ผมเชื่อทําไม่ได้มันช้าเพราะอะไร ออกแบบต้องขายแบบ 
ตั้งแต่ปี 64 ผมว่าปี 64 ยังทําไม่ได้แพขนานยนต์ ผมว่าถ้าอย่างนี้ได้ไหม ผมว่าโอนให้
เทศบาลดีกว่าผมไม่อยากรําคาญกับชาวบ้านด่าผม เจ้าหน้าท่ีเราไม่รู้ ด่าแต่ผู้บริหาร ผม
ก็เบ่ือนะท่านประธาน เพราะเรามีเงิน 3-4 ปีแต่ทําไม่ได้ ให้ช่างออกแบบนี้ต้องทําให้ได้
ดีกว่า ผมไม่อยากรําคาญชาวบ้าน ด่าผมนี่ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ี ด่าผู้บริหาร ก็เบื่อขั้นตอน
ต่างๆ  เพราะเรามีเงิน 3-4 ปี แต่ทําไม่ได้ มีปีนี้ผมเชื่อว่า TOR ปี 64 ยังทําไม่ได้แพ
ขนานยนต์ ถ้าท่านประธานยังอยู่  ประธานบอกว่าจะช่วยก็ลองดูอีกปีหนึ่งนะท่าน
ประธานสภาฯเราก็ดําเนินการไป พวกช่างทํางาน..ให้หนักนะทํางานให้จริงจังจริงใจด้วย  

          อันไหนที่เราทําก็ทําไปเลย ติดท่ีไหนว่ามา พอเห็นส่งเรื่องเงียบเป็นอาทิตย์ งานก็ไม่เดิน
ดูซิว่าติดท่ีไหน นี่ท่านประธานสภาฯ ยังอยู่ ผมก็ยังอยู่ ท่านประธานสภาฯ ไปเจอก็จบ
เลย ผมเนี่ยให้เร็วแค่นั้นเอง ให้ปี 64 ให้ทัน ถ้าไม่ทัน ผมว่าจบ ผมว่าถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่
ทันอีก ปี 63 มีตั้งงบแบบแปลนประมูลอะไรอีกกว่าจะได้แบบ มันไปกรมเจ้าท่า กรม
เจ้าท่าก็ว่าอันนี้แพงนี่คือปัญหาอีก มันถ้าเสร็จท่ี อบจ. ไม่เป็นไร ช่างนี้เราคุยกันได้ 
เพราะเสร็จแบบแล้ว ต้องส่งให้กรมเจ้าท่าก่อนท่ีจะดําเนินการต้องกรมเจ้าท่าเซ็นรับรอง
ว่าแบบถูกต้องแค่นั้นเอง มันลําบาก พูดยาก  ถ้าสร้างบ้านไม่เป็นไร เสาเท่านี้ สูงเท่านี้ 
กว้างเท่านี้จบ อันนี้ถ้าราคาเราตั้งไม่สมควร เหมือนแพขนานยนต์นี้ใช้เหล็กเท่านั้น กี่หุน 
กี่นิ้ว กี่เซนติเมตร รายละเอียดเยอะก็ทํามาปีหนึ่ง  ผมว่าปี 64 ก็ยังดําเนินการไม่ได้ ผม
ก็เบ่ือเรื่องนี้ผมว่าโอนให้เทศบาลดีกว่า   ผมเห็นอย่างนี้ท่านประธานสภาฯ  ผมไม่อยาก
ปวดหัวกับชาวบ้านเขาถามว่าเงินมี ทําไมนายกองค์การฯ ไม่ดําเนินการ ผมก็ว่าช้า
เพราะงานไม่เดินผมก็ชี้แจงได้แค่นี้เองครับ ผมเห็นอย่างนี้ท่านประธานผมไม่อยากปวด
หัวกับชาวบ้านเขาถามครับ ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ        ขอบคุณท่านนายกกูเซ็ง  ยะวอหะซัน นะครับ  ท่ีได้ตอบคําถามของสมาชิกสภา
องค์การบริหารจังหวัด ท่ีมีข้อข้องใจ แล้วก็กังวล เพราะว่ามันปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 แล้ว ท่ีประชุมก็เห็นชอบสร้างแพขนานยนต์นะ
ครับ ของจังหวัดนราธิวาสสักที เพราะว่าของเก่ามันเก่าแล้ว โทรมแล้ว ใช้ไม่ค่อยได้ เสีย
งบประมาณไม่รู้เท่าไหร่ ซ่อมๆ เพราะฉะนั้น ในฐานะผมเป็นประธานสภาองค์การ
บริหารจังหวัดนะครับ  ก็กังวลเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันกับนายกแล้วก็พี่น้องประชาชนชาว
นราธิวาส ทีนี้จะฝากทางหัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบนะครับ ให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จ ขั้นตอนท่ีรับผิดชอบของ อบจ.  ส่วนขั้นตอนของส่วนราชการอื่น  ไม่ต้องเป็นห่วง 
ไม่ใช่หน้าท่ีของท่าน  ติดขัดตรงไหนมาบอกกัน ผมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหรือ
กับผู้ใหญ่ท่ีเขารับผิดชอบจะดําเนินการให้ ท่านไม่ต้องกังวล  แต่ว่าขอให้ท่านทํางานใน
ส่วนท่ีท่านรับผิดชอบให้เสร็จสิ้นสุดความสามารถ แล้วก็มาว่ากัน มันติดขัดตรงไหน    
ไม่เสร็จตรงไหน  มันยากตรงไหนนะครับ  เงินมีอยู่แล้ว  เงินสะสม ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสบอกว่านราธิวาสมีเงินสะสมเยอะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง
เรื่องนั้น จะแพงขนาดไหนก็ลองดู เอาให้สุดความสามารถจริงๆ หมดปัญญาจริงๆ คิดใน
เรื่องของการโอนใช่ไหมครับท่านสมาชิก ผมก็ขอความเห็นจากท่านด้วยนะครับ มีท่าน
ผู้ใดที่จะเพิ่มเติมเชิญครับ 

ประธานสภาฯ        เชิญท่านนิรัตน์  นราฤทธิพันธ์  เชิญครับ 

นายนิรัตน์   นราฤทธิพันธ์  กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส  ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนิรัตน์  นราฤทธิพันธ์ สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส จากที่ฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีช่างฟังจากท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส นะครับ ในเรื่องของแพขนานยนต์นะครับ ซึ่งเรามองว่าเป็นความ
ต้องการของพี่น้องประชาชน แล้วก็เป็นประตูระหว่างประเทศของรัฐกลันตัน  ซึ่งเป็น
ประตูท่ีออกมาทางทะเล ทางน้ํา ทางแม่น้ําซึ่งอยู่ในอําเภอตากใบ ส่วนบูเก๊ะตา          
สุไหงโก-ลก ไม่เป็นไร เขามสีะพานนะครับ  เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้1เมื่อทุกหน่วยงานใน
ระดับพื้นท่ีหรือในระดับข้างบนนะครับ ก็มีนโยบายท่ีจะให้ทาง อบจ. ดําเนินการบัญญัติ
เข้าในข้อบัญญัติของปี 63 ซึ่งเราได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก็เห็นความสําคัญก็เลยผลักดันในเรื่องของแพขนาน
ยนต์ เข้าข้อบัญญัติเพราะฉะนั้น จากวันท่ีผ่านมาข้อบัญญัติจนถึงวันนี้มีห้วงเวลา
งบประมาณอีกประมาณ 19 วันจนถึง 30 กันยายน เงินแพขนานยนต์ ถ้าไม่ได้ทําอะไร 
ไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างก็จะตกเป็นเงินสะสมต่อนะครับ เพราะฉะนั้น ทราบข่าวทางฝ่าย
ช่างเขาได้ดําเนินการจัดทํา TOR ในรูปแบบของข้อบัญญัติท่ีเรานําเสนอไปแล้ว ส่วนท่ี
ทางช่างเองเท่าท่ีทราบท่ีไม่สามารถดําเนินการ เนื่องจากว่ากําลังลังเลว่าจะมีการโอน
ภารกิจของแพขนานยนต์ให้กับเทศบาลเมืองตากใบ เพราะฉะนั้น ผมขอนําเสนอตรงนี ้
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 ว่าในกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อผ่านข้อบัญญัติแล้วให้ดําเนินการเหมือนท่ี
ประธานนําเสนอ ก็อยากจะให้แล้วเสร็จในห้วงเวลางบประมาณนี้ให้จนได้  เพราะว่า
เท่าท่ีทราบข้อมูลฝ่ายช่างเขาได้จัดทํา TOR แล้ว แต่ลังเลว่าฝ่ายบริหารหรือการถ่ายโอน
ของท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร ผมได้มองว่าเงินงบประมาณของแผ่นดินถึงแม้ว่า อบจ. ทํา 
TOR ในเรื่องของการออกแบบแต่สมมุติว่าภารกิจนี้จะต้องโอนให้เทศบาลเมืองตากใบก็
ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินท่ีจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในจังหวัด
นราธิวาส เพราะฉะนั้นสองอย่าง ถ้าจะทําโอนก็ทําไปควบคู่ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างในการ
จัดทํา TOR ต่างๆ ออกแบบต่างๆ ก็ต้องดําเนินการ ไม่อยากจะให้การพูดถึงของพี่น้อง
ประชาชนว่างบประมาณมี อบจ. ไม่ดําเนินการ เพราะฉะนั้น อยากจะให้ดําเนินการ 
ส่วนจะทําถึงขั้นตอนเหมือนท่ีประธานว่าเป็นประเด็นท่ีเราจะต้องติดตามและก็จงทํา
ต่อไป ประเด็นท่ี 2 ท่ีอยากจะเป็นห่วงนะครับ ในขณะนี้ ห้วงเวลาของโครงการ
โดยเฉพาะโครงการท่ีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นงบประมาณจํานวนใหญ่ๆ ท่ีเป็นงบ
เกี่ยวกับงบลงทุนก็เป็นห่วงว่า 19 วัน อยากจะให้ทางเจ้าหน้าท่ีนะครับ ผู้บริหารนี้ มี
ความตั้งใจอยู่แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ให้แล้ว
เสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ให้จงได้ มิฉะนั้นแล้วโครงการต่างๆ มันก็จะตกไปเป็น
เงินสะสมอีก ก็จะเป็นเสมือนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ดําเนินการอะไร 
งบประมาณผ่านข้อบัญญัติแล้วทําไม่ได้ ตกเป็นเงินสะสมต่อ เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เมื่อ
เราเข้ามาในระยะเวลาสั้นๆ อยากจะให้โครงการต่างๆ ท่ีผ่านข้อบัญญัติท่ีพวกเราได้   
ยกมือนะครับ ให้ เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้น ท่ีจังหวัดนราธิวาส       
สุดท้ายขอหารือท่านประธานแล้วก็สมาชิกว่า ตามท่ีท่านประธานบอกว่าจะมีการพัก 
การประชุม ผมดูแล้วตอนนี้เป็นระเบียบวาระท่ี 4 แล้ว เป็นระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ก็
อยากจะหารือว่า ถ้าเราถ้าไม่มีอะไรแล้วในห้วงเวลา 11.30 น ท่ีว่าเราปิดประชุมได้
ไหมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ        เชิญท่านชลิต  บัวเกตุ  เชิญครับ 

นายชลิต  บัวเกตุ     กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกๆ ท่านนะครับ ขออนุญาตสั้นๆ นิดเดียวนะครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง     
นะครับ ท่ีท่านนิรัตน์พูดเมื่อกี้นะครับ ผมฟังฟังดูแล้ว ท่านนายกก็เปิดใจแล้วนะครับ    
ท่านนายกก็ตั้งใจมาทํางานแต่ว่าเข้าใจการเมือง ก็คือการเมืองผมไปนั่งอ่านรายงานการ
ประชุมเมื่อวาน ก่อนท่ีจะมารับรองวันนี้ ผมนั่งอ่านทุกตัว บันทึกไว้ดีมากทุกตัว ซึ่งวัน
นั้นผมเองก็ได้แสดงความเห็นไว้ว่าหลักการทํางานของผม คืออย่าทําเรื่องเล็กให้เป็น
เรื่องใหญ ่ให้ทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก และสุดท้ายผมก็มาถึงท่านประธานว่าเราโชคดี
ท่ีได้ท่านประธานนิพนธ์ มานั่งตรงนี้ เพราะ 1 ท่านมีความรู้ความสามารถท่านผ่าน
ตั้งแต่ผู้ว่า เจ้าเมืองมา ผ่านงานมาเยอะ เป็น สนช. เข้าไปแก้ไขช่วงบ้านเมืองวิกฤต และ 

/ท่านสละเวลา… 



 

-28- 

 ท่านสละเวลามารับตําแหน่งประธานตรงนี้ และท่านก็เท่าท่ีทราบกันดีว่าท่านเป็นผู้ใหญ่     
ใจดีนะครับ เมื่อกี้ท่านก็ย้ําอีกว่าท่านจะช่วยตามด้วย ก็เลยสรุปเหมือนท่านนิรัตน์ว่า     
ก็เมื่อทุกคนเข้าใจปัญหาอย่างนี้เหมือนท่านนายกว่า มันพูดไม่ได้บางทีมันก็ยาวอีก        
ก็สรุปกันสั้นๆว่าเรามาร่วมมือกันทุกๆฝ่าย ร่วมกันผลักดันให้มันเสร็จ ให้มันทันกันใน
ระยะเวลาอันสั้นๆ ทีนี้ตามท่ี ท่านนิรัตน์เสนอผมว่าเราลองเปิดใจกันอีกครั้งหนึ่ง ว่าอย่า
ไปคิดถึงตัวเอง ให้เราทําเพื่อชาติ เพื่อบ้านเมือง เพราะเท่าท่ีทราบกันดีว่า เมืองเรา
ตอนนี้มันก็อาการหนักกันอยู่แล้วนะครับ เพราะการท่ีไม่เห็นด้วย ไม่มีประโยชน์อะไร
เลย สุดท้ายก็แก้รัฐธรรมนูญอยู่ดี ไม่ต้องเถียงกันหรอก  เพราะไม่แก้ ก็อยู่ไม่ได้
เช่นเดียวกันก็คือเร่ืองนี้ ผมว่าเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เมื่อท่านนายกตั้งใจแล้วก็ท่าน
ประธานเป็นผู้มีบารมีคนหนึ่งครับ ผมว่าเห็นว่าท่านประธานเราผลักดันเรื่องนี้ทําให้ผ่าน
ทุกๆ ฝ่ายขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ        ขอบคุณท่านสมาชิกชลิต บัวเกตุ นะครับท่ีได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับ
ในเรื่องของแพขนานยนต์ครับ ผมอยากขอความมั่นใจในท่ีประชุมให้มีการบันทึกในท่ี
ประชุมด้วยเพื่อเป็นหลักฐานนะครับ ในโอกาสต่อไปผมอยากถามท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งผมต้องคุยกับท่าน ผมไม่ได้คุยกับข้าราชการนะครับ  ท่านจะตอบ
เองหรือจะให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีรับผิดชอบให้ความมั่นใจกับสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 15 ท่าน ท่ีเข้าร่วมประชุม 14 ท่านในวันนี้  ในท่ีประชุมวันนี้ได้ไหมครับ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ท่ีจะต้องดําเนินการต่อไปในเรื่องของแพ
ขนานยนต์นะครับ  ท่านจะตอบเองหรือจะให้หัวหน้าส่วนมาช่วยตอบครับ 

นายกองค์การฯ        ผมตอบเองดีกว่า ครับท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ  ท่านสมาชิกท่ี
ซักถามเมื่อกี้ ผมขอขอบคุณท่ีพูดไปเมื่อกี้ท่านประธานสภา อดีตท่านผู้ว่า ถ้าร่วมกันอัน
นี้อาจจะได้ทําก็ได้  แต่เมื่อก่อนนี้ผมไม่รับประกันผมว่าไม่สําเร็จ แต่วันนี้ผมว่าถ้าท่าน
ประธานสภาพูดอย่างนี้  ถ้าประธานสภาช่วยผลักดันให้แพขนานยนต์  TOR ช่างทํากี่
วันเสร็จ 

นายศรายุทธ  นุกูลสุวรรณ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การฯ  ครับวันนี้ TOR เสร็จแล้ว
ครับผม  

นายกองค์การฯ       TOR  เสร็จแล้วก็ดําเนินการให้เร็วอย่าเฉย  ขอแค่นั้นเองท่านประธานสภาฯ      
ก็ย้ําอีกเมื่อกี้นี้  ผมก็เป็นหน้าเป็นตาของนราธิวาสแพขนานยนต์เพราะแพขนานยนต์ลํา
นี้ ลําเก่ามากผมรับตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าประชา  เตรัตน์  มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส ก็เขาเรียกผมไปท่ีศาลากลาง ท่านนายกช่วยรับหน่อยนะ เพราะแพขนาน
ยนต์นี้ นายกต้องรับ เพราะท่านผู้ว่าประชา เตรัตน์ เป็นคนท่ีมีผลงานมหาศาล ผมก็นับ
ถือท่าน ผมก็ต้องจําเป็นต้องรับ จริงๆ แล้ว ไม่รับไม่ได้ รสพ. มันเละเทะหมดแล้ว      

 
/แพลํานี้ใช้ไม่ได้… 
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 แพลํานี้ใช้ไม่ได้ แต่ก็รับไปอย่างนั้น ทุกวันนี้ยังใช้ตัวนี้อยู่ เหนี่อย พูดแล้วเหนี่อย ถ้าเจอ
ผู้ว่าท่านก็จะถามว่ายังไงนายก   ยังไม่เรียบร้อยท่าน ถึงเกษียณแล้วเนี่ยก็ถาม ก็เป็น
ห่วงนราธิวาส วันนี้ท่านประธานสภาท้ังผมและก็เจ้าหน้าท่ีเราช่วยทํางานแค่นั้นเองให้
เร็วท่ีสุด ติดท่ีไหน ให้เร็วนิ ช่วยเขียนให้มันเร็ว อย่าให้วันนี้ พรุ่งนี้ อาทิตย์หนึ่งไม่รู้
เรื่อง  ถ้าท่านประธานสภาอยากรู้ อย่างนี้ต้องบันทึกให้เป็นหลักฐาน ใครจะดําเนินการ 
ผอ. ช่างคนใหม่เข้ามาแล้วแต่ท่านไม่อยู่ ไปประชุมท่ีกระบี่ ผมอยากให้ท่านผอ.คนใหม่ 
แต่คนนี้มาผมรู้สึกว่าดีขึ้นหน่อย   คือเราเป็นนายกจะบริหารท้ังอาคารมัน ไม่ทัน  ถ้าผม
ไม่อยู่คนหนึ่งเละเทะหมดเลยนะ  อบจ.นราธิวาส  จริงๆ ด้วย ไม่ใช่เหรอ คือ อบจ. 
นราธิวาส อิทธิพลมากสมัยก่อน แต่ตอนนี้มันประชาธิปไตยแล้วไม่มีอิทธิพลแล้ว ทําตาม
ระเบียบ ตามกติกา ทํางานแค่นั้นเอง แต่ตอนนี้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะ
ข้าราชการทุกท่านท่ีมาร่วมกันทํางานท่ีนี่เพ่ือพัฒนาแค่นั้นเอง  ผมเป็น สจ. ห้าสมัย เขต 
1 อําเภอเมืองนราธิวาส ผมรู้หมด เพราะไม่ใช่ผมมาเป็นผู้บริหารอย่างเดียว มาตั้งแต่
สมาชิกสภายังไม่มีเงินเดือน ผมมาอยู่ท่ีนี่ ห้าสมัย เขตอําเภอเมือง ผมไม่เคยจ่ายเงิน ตั้ง
ห้าสมัยไม่ตก ไม่มีในจังหวัดนราธิวาส สมาชิกสภาจังหวัดห้าสมัย  ผมคนเดียวนาย      
กูเซ็ง  ยาวอหะซัน แค่นั้นเอง คนอื่น สมัย สองสมัยตก คือผมไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าดูแล
อะไรท่ีเป็น สจ. สมัยไม่มีเงินเดือน ผมรู้นราธิวาสอะไรเป็นอะไร ผมรู้หมด เพราะผมมา
เป็นผู้บริหารอันนี้ ผมรู้อะไรท่ีมีปัญหาในพื้นท่ีนราธิวาสผมรู้ ถึงป่านนี้แล้ว ก็ถ้าเราจะ
พัฒนาก็ช่วยเจ้าหน้าท่ีเราให้เร็วแค่นั้นเอง ทางประธานสภาได้ย้ําแล้วเมื่อกี้ต้องบันทึก 
ใครท่ีรับผิดชอบเรื่อง TOR ดําเนินแค่ไหน กี่วัน ท่านประธานสภาย้ํา ผมอีก 2 คนต้อง
เป็นพยานกัน  ถ้าใครท่ีดําเนินการทําไม่ทันก็ว่าไป ขอให้พวกเราตั้งใจท่ีจะทํางานเพื่อ
นราธิวาส  ผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ  งบประมาณตกเป็นเงินสะสม  ปีแล้วปีเล่า 
ไม่ไปไหนหรอกอยู่ท่ีนี่ ผมไม่จ่ายฟุ่มเฟือย  อะไรท่ีไม่ได้ประโยชน์ผมไม่ทํา ผมทําเพื่อพี่
น้องประชาชนอะไรที่ได้ประโยชน์ผมทํา นี่เพราะสมาชิกสภาท่ีผ่านมาไม่ชอบผมเท่าไหร่ 
เขาเห็นตัวเลขแต่เราไม่ทําเพราะไม่ได้ประโยชน์ ท่ีผ่านมา ในโควิดมาหมดไปเท่าไหร่ แต่
เจ้าหน้าท่ีเรานี่ทําก็ทําไป ผมว่าอะไรท่ีผิดเราไม่ต้องทําเนี่ยข้าราชการเราไม่เข้าใจผมนะ 
ผมว่าอะไร ท่ีผิดไม่ต้องทํา ทําตามท่ีถูกต้องตามระเบียบจบ นี่บางคนไม่กล้าทํา ไม่ทํา 
ทําไม่ได้ เราทําตามระเบียบตามกติกา ตามราคากลาง  ทุกบาท  ทุกสตางค์ ตามท่ีเค้า
กําหนดมาเราก็ไม่ผิดอยู่แล้ว กลัวอะไร นายอําเภอก็อยู่ด้วยท้ัง 2 ท่าน อยู่ท่ีนี่ ปลัด
อาวุโสก็นั่งอยู่ ท้ังอัยการ ท้ังโยธา วัฒนธรรมจังหวัด  ท่านดิลก อาวุโสกันท้ังนั้น คือถ้า
เราทําตามกฎหมาย ไม่ผิด ทําให้ผิดให้ถูกคือเราต้องมั่นใจทํางาน ท่านประธาน คือเรา
ทําอะไรท่ีผิดไม่ได้ ถ้าทําถูกต้องไม่ติดคุก ถ้าทําผิดคุกอย่างเดียว ท่านประยุทธ์ จันทร์
โอชา ไม่เก็บไว้หรอก ผมรู้ ครับฝากไว้พวกเราข้าราชการ ตามท่ีประธานสภาย้ําเมื่อ
กี้  ถ้าพวกเราตั้งใจทํางานผมก็ไม่ให้เทศบาลหรอก  ผมรับได้ ทําไมจะเอาไม่ได้ เพราะ
งบผมยังอยู่   ผมเบื่อชาวบ้านมันด่าผม ไปตากใบโดนแล้ว ทําไมนายกเมื่อไหร ่จะสร้าง 

 
/แพขนานยนต์ … 
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 แพขนานยนต์  ผมก็ตอบเร่ืองแบบไม่เรียบร้อย ทําไม่จบ  ส่งไปก็ติดตรงนั้น  นี่คือปัญหา 
ขอให้พวกเราท่ีเป็นข้าราชการ การท่ีเราตั้งใจทํางานแล้วก็อะไรท่ีท่านประธานสภาสั่ง
แล้ว ผมก็ต้องทํางาน 2 คนนั้นแหละ เรื่องเทศบาลนี้อยู่ท่ีเรา     ถ้าให้ไม่เป็นไร ถ้าไม่ให้
ก็จบ ก็อยู่ท่ีเรา ผมเบื่อเขาถามแค่นั้นเอง ท่ีผมจะบอกแค่นั้นเองไม่ใช่อะไร ไม่ใช่เสียดาย
งบประมาณ ผมไม่เสียดายหรอก งบประมาณส่วนนี้เป็นภาษีของพี่น้องในพื้นท่ีจังหวัด
นราธิวาส  ผมไม่ทําให้เสียหายหรอก  ผมจะทําให้มีประโยชน์ทุกบาททุกสตางค์ให้มี
ประโยชน์แค่นั้นเอง ก็ฝากไว้พวกเราทุกท่าน สมาชิกสภาจังหวัดท่ีมาดูแลสภาแห่ง
นี้  ผมก็ขอบคุณมากท่ีไม่ได้อภิปรายงบประมาณ ผมก็ถือว่าทําท่ีดีท่ีสุดให้ข้าราชการเรา
ช่วยร่างงบประมาณท้ังหมด 18 โครงการ ท้ังหมดงบประมาณพัฒนาก็ 88 ล้านเอง 
เห็นตัวเลข 398 ล้าน กี่ล้านเป็นหลายๆ ส่วนท่ีต้องดูแล ต้องรับผิดชอบ  อสม. เท่าไหร่
แล้วก็ดูแลหลายๆเร่ือง  อสม. นี้เกือบ 90 กว่าล้านเกือบ 100 ล้าน เฉพาะ อสม. ผมก็
เห็นตัวเลขงบพัฒนาก็มีแค่ 80 ล้าน แล้วก็มีบางท่านถามว่าทําไมบางอําเภอไม่มี
โครงการ นี้ผมก็คุยกับท่านประธานแล้ว เพราะว่าบางอําเภอต้องมีในแผน เพราะใน
อําเภอรือเสาะ ไม่มีเลย ถนนเพราะเขาไม่ได้โอนให้เรา แล้วเราทําไม่ได้เพราะในพื้นท่ี
ไหนท่ีไม่โอนให้เรา  เราต้องสํารวจตัวเลขค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่ถนนสายนี้ ต้องผ่าน อบต. 
มาโอนให้เราดูแลก็ได้ ผมก็เข้าพื้นท่ีอันไหนท่ี อบต. ไม่มีงบประมาณ.จะให้ อบจ.ช่วยได้ 
ส่งมา แต่ต้องตามขั้นตอน..ตามระเบียบ มาตั้งเป็นข้อบัญญัติ รับมาตั้งไม่ได้เพราะต้อง
ผ่านประชาคมระดับอําเภอระดับจังหวัดมาตามขั้นตอน บางอําเภอไม่มีจริงผมก็ยอมรับ 
บางทีก็ไปช่วยในลักษณะของเครื่องจักรกลไปปรับปรุงแค่นั้นเองเราไม่คิดบางทีเราออก
น้ํามันด้วย บางทีบางพื้นท่ีเขาก็ออกหมด ค่าน้ํามันค่าอะไรเครื่องจักรกลเรา ไปดูแลแค่
นั้นเอง พัฒนาให้เข้าแค่นั้นเอง ครับขอบคุณมากครับ 

นายชลิต  บัวเกตุ    ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นิดเดียวครับ เมื่อกี้ท่านนายกองค์การฯ บอกว่า
ตั้งใจทํางาน ก็ท่านบอกว่าท่ีสภาฯ ไม่ชอบผม ก็เพราะอย่างนี้ผมเข้าใจครับ แรงบันดาล
ใจเป็นเรื่องสําคัญในการทํางานก็ขอเรียนท่านตรงๆ ว่า พวกกระผมท้ังหมด ท่ีนั่งพบปะ
คุยกัน สมาชิกสรรหาชุดนี้ สภาท่านชอบท่านครับ เพราะฉะนั้น  ท่านก็มีแรงบันดาล
ใจ จากสภาฯ ชุดนี้นะครับ ขอให้กําลังใจ ท่านตั้งใจ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นนักการเมือง
รุ่นเก่าครับ  สอบได้ตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาฯ  เติบโตมาจนถึงบัดนี้ ชนะทุกสมัย ถ้าลงอีก
ครั้งก็คงชนะอีก เพราะฉะนั้น อยากให้กําลังใจท่านว่า ทําให้สําเร็จเถอะครับ เพราะว่า
เรื่องแพขนานยนต์เป็นหน้าเป็นตา ขอยกตัวอย่างนอกเรื่องท่ีเกาะสมุย  ก็มีคนท่ีจะทํา
สะพาน แต่โต้แย้งว่าจะทําแพขนานยนต์ เพราะแพขนานยนต์ทุกคนก็จะอยากไป 
เพราะเป็นหน้าเป็นตาเสน่ห์ของการลงไปเกาะสมุย  ผมเป็นอดีตอัยการจังหวัดเกาะสมุย
ก็คุยกันมาตลอด เพราะว่าท่ีทําทุกอย่างถ้ามันอยู่เบื้องหลังคือการเมือง จะทํางานตัวแพ 
ขัดผลประโยชน์  แต่สุดท้ายก็ยังใช้แพอยู่ และมันเสน่ห์จริงๆ นะครับ การท่ีล่องแพไป 

 

/ในทะเลมัน… 
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 ในทะเลมันได้บรรยากาศ เพราะฉะนั้น ท่านสบายใจได้ครับว่าสภาฯ  ไม่ชอบท่านสภาฯ 
ชอบท่านครับ และท่านประธานสภาฯ  ผมมั่นใจย้ําอีกครั้งหนึ่งผมนั่งอ่านทุกตัวแล้ว 
เมื่อคืน ผมยืนยันคําเดิมว่าพวกเราโดยเฉพาะผมคาดหวังกับท่านประธานสภาฯ  ครับ      
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันกับท่านนายกน่าจะสําเร็จครับผมขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ        ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ก็คิดว่าคงจะสมควรแก่เวลานะครับ แต่ก็อยากจะ
คือเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นี่ประธานสภาฯ  มันต้องเป็นไปตาม
กติกา และระเบียบผมจะต้องพูดกับนายกองค์การฯ  ในฐานะนายกองค์การฯ  คือฝ่าย
บริหารเสร็จแล้วนายกองค์การฯ  รับปากรับคําแล้วนายกองค์การฯ ก็จะไปว่ากับ
ข้าราชการต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นฝ่ายบริหารด้วยกัน แต่ผมไม่สามารถท่ีจะพูดกับ
ข้าราชการโดยตรงบนบัลลังก์ ตอนนี้ไม่ได้ ตามระเบียบ ไม่ได้ผิดกติกา ไม่ได้ผิดนะครับ
ต้องเข้าใจด้วยเป็น สจ. จะเป็นข้าราชการ ต้องเข้าใจผมจะไม่พูดนะครับ  ไม่ใช่ว่าท่าน 
ผอ.กองช่าง ว่ายังไงไม่ได้ผิดไม่ใช่การประชุมสภาแล้ว  อันนั้นมันสภากาแฟแล้ว
เพราะฉะนั้น ผมก็ต้องพูดกับนายกในฐานะฝ่ายบริหาร  เป็นผู้นําฝ่ายบริหารก็ต้องพูด
กับท่าน  มีอะไรก็ต้องพูดกับท่านเรื่องเรื่องแพขนานยนต์นี้ ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันทําให้
สุดความสามารถแล้วติดขัดตรงไหนก็มาบอกกันเดี๋ยวต่อไปนี้  ผมก็จะขออนุญาตจาก
นายก ในฐานะผู้นําฝ่ายบริหารจะขอติดตามเรื่องแพขนานยนต์ทุกระยะนะครับ และ
รวมเรื่องอื่นๆ ด้วยโดยผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผมไม่ได้โดยตรงกับ
ฝ่ายบริหารแต่ว่าจะผ่านกับนายกทุกครั้งนายกต้องรับรู้เพราะนายกเป็นผู้นําต้องให้
เกียรตินะครับ ตามกติกา เพราะฉะนั้น วันนี้ผมก็ดีใจท่ีได้ฟังจากนายกท่ีระบายความใน
ใจ และก็หวังว่าแพขนานยนต์ท่ีเราตั้งใจนะครับ หมายมั่นปั้นมือท่ีจะให้เกิดขึ้นได้
อยากจะให้เกิดเป็นสมบัติของชาวจังหวัดนราธิวาสสักลําหนึ่ง ซึ่งสร้างด้วยฝีมือของท่าน
ทุกท่าน ก็จะได้ใจด้วยคนท่ีทํางานรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ได้ใจด้วยก็อยากจะฝากเรื่องนี้ว่าไม่
ต้องไปกังวลขอให้ทําเต็มท่ีเพราะมันผ่านข้อบัญญัติหมดแล้วทุกอย่างผ่านหมดแล้ว
งบประมาณก็มีแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะฝากตรงนี้ขอให้ทุกท่านช่วยขอกําลังใจจาก
สมาชิก 15 ชีวิตซึ่งได้รับการแต่งตั้งและก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้กําลังใจ และก็ชี้แนะ     
ให้งานของไม่ว่าจะเป็นแพขนานยนต์หรืองานอื่นๆ ก็แล้วแต่ของจังหวัดนราธิวาส ได้รับ
การดําเนินการให้เร็ว ตามกติกาและก็ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
นราธิวาส และก็ประเทศชาติต่อไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ และวันนี้ก็ถึงเวลา   
ท่ีจะขอปิดการประชุมช่วงบ่ายไม่ต้องเข้าประชุมแล้วนะครับ เพราะว่าได้รับความ
ร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ เราเป็นอย่างดียิ่ง ท่านนายกองค์การฯ ก็ขอบอกขอบใจท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และต่อไปก็จะมีการนัดหมายในการประชุมใน
วาระท่ี 2 คือขั้นแปรญัตติต่อไปในโอกาสหน้านะครับ ในเวลาท่ีเหมาะสมและสําหรับ
วันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน ขอขอบคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านกูเซ็ง         
ยาวอหะซัน ขอขอบคุณทางตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดคือท่านท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  

/และรองนายก… 
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 และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีปรึกษา และก็หัวหน้าส่วน ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ และก็ผอ. กองช่าง ผอ. สํานัก และทางงบประมาณ
คุณทวี ท่ีอดหลับอดนอนเพื่อทําข้อบัญญัติท่ีเราประชุมวันนี้ได้ ก็ต้องขอขอบคุณกอง
กิจการสภาฯ ด้วยนะครับ คุณบุญลือ เทพษร  ท่ีได้ให้เจ้าหน้าท่ีและอํานวยความสะดวก
ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมาทํางานใน
หน้าท่ี เพราะว่าตอนนี้ยังไงก็บ้านเมืองเราไม่มี แต่รอบๆข้างบ้านเราก็มี covid อยู่นะ
ครับมันก็อีกนานไม่รู้เมื่อไหร่ ท่านอย่าประมาทนะครับผมเองก็อย่าประมาท คือต้อง
ช่วยกัน ขอขอบคุณทุกท่านครับ ก็ในโอกาสนี้ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ณ บัดนี้ 

 ปิดประชุม  เวลา  11.15  น 
 

                                                                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
               (นางสาวนิพาตีเม๊าะ  บันสุรี) 
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ… 
       
 
 
         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                  (นายบรรดาศักดิ์  เทพษร) 
      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 

   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
           (นายจักรา    ศิริพร) 
     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 
 

                                                                              ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ           
              (นางนวพร  อักษรสิทธิ์) 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 



 

 

 


